

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สำนักงานสาขา 1 : เลขที่ 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6 หมู่ที่ 11 ซอยหมู่บ้านหนองข่า ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาขา 2 : เลขที่ 91 หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) คือ การทำเหมืองหิน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่ได้อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับถัดไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงประมาณการจากปีก่อน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้เปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทำให้ค่าเสื่อมราคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ลดลงจำนวน 14.26 ล้านบาท และ 3.24 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การปรับปรุงในงวดก่อน

กลุ่มกิจการได้มีการปรับปรุงใหม่สำหรับตัวเลขเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการฟื้นฟูสภาพเหมือง เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่ได้รับรายการดังกล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลกระทบต้องบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จากการปรับปรุง มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	ตามที่ แสดงไว้เดิม บาท	การปรับปรุง บาท	ตามที่ ปรับปรุงใหม่ บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	35,418,336	(534,252)	34,884,084
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรอดตัดจ่าย - สุทธิ	-	2,227,676	2,227,676
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินจากการฟื้นฟูสภาพเหมือง	-	1,693,424	1,693,424

กลุ่มกิจการไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เนื่องจาก ผลกระทบไม่มีสาระสำคัญต่อการนำเสนอและไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกำไรสะสม

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินที่นำเสนอ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

- การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์** ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้ามกิจการนำสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น** ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาวะ ต้นทุนการปฏิบัติตามสัญญา ประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาและการบันทึบบัญชีต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่จะตั้งประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่สร้างภาวะ
- การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน** ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้

4 นโยบายการบัญชี

4.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

ข) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกับกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม, การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ค) รายการระหว่างกัน

รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทย่อยจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกิจการและกลุ่มกิจการ

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 ถึง 45 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการตัดค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 4.6 ง)

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าสูญหายในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อผลิตสินค้านั้นให้เสร็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นค่าใช้จ่าย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายในงวดที่ปรับมูลค่าสินค้าให้ลดลง

4.6 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำการการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ง) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการคือที่ดิน ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้ เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชั้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

กลุ่มกิจการไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชั้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดรายการออกไป

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ปี ถึง 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 ปี ถึง 15 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3 ปี ถึง 10 ปี
ยานพาหนะ	3 ปี ถึง 10 ปี

ค่าสูญสิ้นของเหมืองหินคำนวณตามปริมาณของแร่ที่ผลิตได้กับประมาณการสำรองของแร่ที่คาดว่าจะมีอยู่ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

ค่าตัดจำหน่ายของค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรอดตัดจ่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุประทานบัตร

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และปริมาณของแร่ที่ผลิตได้ตามประมาณการให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับมาอย่างเป็นเอกเทศ เช่น เครื่องหมายการค้า จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุน

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด จะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ปี ถึง 10 ปี

ค่าประทานบัตรจะถูกบันทึกด้วยราคาทุนและถูกตัดจำหน่ายโดยคำนวณตามปริมาณของแร่ที่ผลิตได้กับประมาณการสำรองของแร่ที่คาดว่าจะมีอยู่หรือวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจบันทึกตามพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะประกอบไปด้วยต้นทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าเสียหายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจะบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ค่าสำรวจรอตัดจ่าย) ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- ก) ต้นทุนนั้นคาดว่าจะได้รับคืนเมื่อพื้นที่นั้นได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มการทำเหมือง หรือจากการขายพื้นที่สำรวจ และ
- ข) กิจกรรมการสำรวจในพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสำรวจยังดำเนินอยู่โดยต่อเนื่อง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าใช้จ่ายในการสำรวจขึ้นอยู่กับความสำเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการทำเหมือง หรือจากการขายพื้นที่สำรวจนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละพื้นที่จะมีการทบทวน ณ วันสิ้นงวด ค่าใช้จ่ายในการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ถูกยกเลิกสัมปทานหรือพื้นที่ที่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจน้อยกว่าหรือจะไม่ได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการพิจารณาในกำไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีหากเข้าเงื่อนไขและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่จะเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อเริ่มผลิตหินในเชิงพาณิชย์ ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีจำนวนตามปริมาณของแร่ที่ผลิตได้กับประมาณการสำรองของแร่ที่คาดว่าจะมีอยู่

ต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดิน (Deferred excavation costs)

กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนการเปิดหน้าดินสำหรับการผลิตเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้

- ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน
- ข) กิจการสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ที่สามารถเข้าถึงได้ดีขึ้น
- ค) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเปิดหน้าดินที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีรับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีจำนวนตามปริมาณของแร่ที่ผลิตได้กับประมาณการสำรองของแร่ที่คาดว่าจะมีอยู่

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

4.11 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะบันทึบส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินงูใจค้างรับ และ
- ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินงูใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
- ต้นทุนการปรับปรุงสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วยอุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่า ได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

4.12 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาภาวะผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากกลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง ด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มกิจการไม่มีภาวะผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาวะผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาวะผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

4.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ตามกฎหมายหรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานปัจจุบันรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัญญา กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกสามปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

กลุ่มกิจการได้รับบริการจากพนักงาน เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับตราสารทุนของกิจการในกลุ่มกิจการ (สิทธิซื้อหุ้น) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

บริษัทจะออกหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้สิทธิ สิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิจากต้นทุนในการทำรายการทางตรงจะบันทึกไปยังหุ้นเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

4.16 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพย์สินยกออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.17 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่กิจการสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.18 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับการขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

การให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ภายใต้หัวข้อเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

การขายสินค้า

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้อำนาจการควบคุมในสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว กล่าวคือผู้ซื้อสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดจากสินค้าและกลุ่มกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระเงินสำหรับสินค้านั้น ทั้งนี้กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิที่จะได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่จะส่งมอบให้ลูกค้า

4.19 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม และความเสี่ยงด้านราคา) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คณะกรรมการกำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) รวมถึงการระบุ การประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติการ

5.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมซึ่งมีทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและคงที่ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการไม่ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

5.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตจากลูกค้าและลูกหนี้ค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

การขายให้กับลูกค้ารายย่อยจะชำระด้วยเงินสดเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวจากลูกค้าแต่ละราย หรือการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

ข) หลักประกัน

กลุ่มกิจการอาจขอหลักประกันในรูปของการค้ำประกัน หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งให้สิทธิกลุ่มกิจการในการเรียกชำระได้ หากคู่สัญญาผิดนัดตามเงื่อนไขของสัญญาสำหรับลูกหนี้การค้าบางราย

ค) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงิน 1 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าตามผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ และเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน ซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาตัดค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการ พิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

5.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือ การมีเงินสดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระ และเพียงพอต่อการปิดสถานะ

จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
หมดอายุเกินกว่าหนึ่งปี				
- วงเงินเบิกเกินบัญชี	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
- วงเงินกู้ยืมธนาคาร	85,977,744	74,000,000	75,000,000	74,000,000
- วงเงินทรัสต์รีซีที และวงเงินค้ำประกัน	50,200,000	50,200,000	50,000,000	50,000,000
- วงเงินพรีทการด์	3,104,469	3,625,757	3,053,438	3,542,622
	155,282,213	143,825,757	144,053,438	143,542,622

กลุ่มกิจการสามารถเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีหรือวงเงินกู้ยืมธนาคารได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ธนาคารสามารถยกเลิกวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือวงเงินกู้ยืมธนาคารได้โดยแจ้งให้กลุ่มกิจการทราบล่วงหน้า และธนาคารจะมีการพิจารณาวงเงินเป็นรายปี ซึ่งวงเงินดังกล่าวมีกำหนดหมดอายุเมื่อใดก่อนสิ้นทรัพย์ที่ค้ำประกัน

ข) วันครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินในตารางแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด

	งบการเงินรวม				
	ณ ปัจจุบัน	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	มูลค่าตามบัญชี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12,876,214	15,586,042	-	28,462,256	28,462,256
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	5,449,266	6,208,769	11,658,035	11,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	14,325,952	18,181,125	32,507,077	30,250,505
วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8,277,545	18,843,491	-	27,121,036	27,121,036
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	15,566,855	23,273,736	38,840,591	35,857,206

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ ปัจจุบัน	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	มูลค่าตามบัญชี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7,724,371	22,337,099	-	30,061,470	30,061,470
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	8,729,076	17,009,936	25,739,012	23,772,334

วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ ปัจจุบัน	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	มูลค่าตามบัญชี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8,742,936	25,869,618	-	34,612,554	34,612,554
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	6,946,821	16,505,671	23,452,492	21,323,820

6 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบันหรือราคาปิด
- ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ยกเว้นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย ซึ่งได้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุ 35.4

7 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ปริมาณหนี้สำรอง

กลุ่มกิจการประมาณการปริมาณหนี้สำรองจากประมาณการที่ดีที่สุดในเชิงพาณิชย์ที่คาดว่าจะชดได้ทั้งโครงการจากเหมือง โดยกลุ่มกิจการได้ใช้ผลการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและตัวอย่างจากการเจาะสำรวจในการประมาณการปริมาณหนี้สำรอง

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการคำนวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเปรียบเทียบจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ ซึ่งเป็นการคำนวณที่ต้องอาศัยดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สำคัญของผู้บริหาร ได้แก่ ลักษณะสภาพการใช้งานของสินทรัพย์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะขายสินทรัพย์ได้ รวมถึงรายการของสินทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะขาย ส่วนมูลค่าจากการใช้คำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดซึ่งอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินที่ครอบคลุมระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาประมาณการราคาขาย และอัตราคิดลด

การกำหนดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่า ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณาการกำหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ) การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบต่อผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 26

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

8 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่จัดสรรทรัพยากร และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน โดยได้พิจารณาผลประกอบการของกลุ่มในส่วนงานเดียว คือธุรกิจเหมืองหิน ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบเดียวกับที่นำเสนอในงบการเงิน กลุ่มกิจการวัดผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน

รายได้ของกลุ่มกิจการทั้งหมดเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายในประเทศ โดยรายได้จากการขายมีจังหวะรับรู้รายได้เป็นแบบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนรายได้จากการให้บริการมีจังหวะรับรู้รายได้เป็นแบบตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	260,027,279	339,699,856	260,027,279	339,699,856
รายได้จากการให้บริการ	13,441,140	16,576,746	63,443,972	57,420,439
รวม	273,468,419	356,276,602	323,471,252	397,120,296

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	288,989	303,243	263,499	280,243
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน	1,997,952	3,512,539	1,428,105	3,496,672
- บัญชีออมทรัพย์	55,415,344	84,835,957	50,296,398	74,764,194
รวม	57,702,285	88,651,739	51,988,002	78,541,109

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึง ร้อยละ 0.45 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 0.05 ถึง ร้อยละ 0.30 ต่อปี)

10 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน	40,484,047	95,482,936	40,000,000	95,000,000
รวม	40,484,047	95,482,936	40,000,000	95,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเป็นเงินฝากประจำที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ถึง ร้อยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 0.125 ถึง ร้อยละ 0.55 ต่อปี)

11 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	124,392,375	189,296,705	124,392,375	189,296,705
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(103,422,483)	(157,787,181)	(103,422,483)	(157,787,181)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	20,969,892	31,509,524	20,969,892	31,509,524
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35.2)	-	-	14,361,264	15,226,649
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	5,005,116	3,238,905	4,013,272	2,283,745
เงินจ่ายล่วงหน้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35.2)	-	-	1,149,837	-
อื่น ๆ	243,565	135,655	135,066	123,655
รวม	26,218,573	34,884,084	40,629,331	49,143,573

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม บาท
	ยังไม่ถึง กำหนดชำระ	ไม่เกิน 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	เกินกว่า 12 เดือน	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	14,071,974	6,897,918	-	-	103,422,483	124,392,375
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	103,422,483	103,422,483
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
- ลูกหนี้การค้า	25,388,701	6,120,823	-	-	157,787,181	189,296,705
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	157,787,181	157,787,181

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้าระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2564 บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	157,787,181	159,117,287
ตัดจำหน่ายลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกชำระได้ในระหว่างปี	(52,747,107)	-
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน	(1,617,591)	(1,330,106)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	103,422,483	157,787,181

ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 บริษัทตัดจำหน่ายหนี้สูญจำนวน 52.74 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วเต็มจำนวน (พ.ศ. 2564 : ไม่มี)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

12 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	10,504,152	7,820,151	6,473,489	6,824,486
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	78,175,733	16,974,247	62,427,836	8,014,064
สินค้าสำเร็จรูป	30,960,422	33,701,123	667,344	5,503,054
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	12,157,537	14,543,145	7,088,010	9,108,443
	131,797,844	73,038,666	76,656,679	29,450,047
หัก ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(11,251,337)	(12,778,471)	(4,011,907)	(3,579,728)
รวม	120,546,507	60,260,195	72,644,772	25,870,319

ต้นทุนสินค้าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นต้นทุน	134,187,804	226,572,549	213,056,236	281,122,212
การรับรู้ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2,882,923	7,068,911	858,991	2,523,036
การกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(4,350,057)	(14,557,158)	(426,812)	-

กลุ่มกิจการได้ขายสินค้าคงเหลือที่เคยปรับลดมูลค่าให้แก่ลูกค้าในราคาตลาด ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือที่เคยรับรู้ในปัจจุบัน

13 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้

บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 0.94 ล้านบาท สำหรับกองทุนต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2564 : ไม่มี)

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยมีเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 2.50 ล้านบาท สำหรับกองทุนต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2564 : จำนวน 2.94 ล้านบาท)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

14 เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน

บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการใช้ฟลีทการ์ด จำนวน 4.19 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : จำนวน 3.81 ล้านบาท) (หมายเหตุ 36.1)

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยมีเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันจำนวน 0.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : จำนวน 0.20 ล้านบาท) (หมายเหตุ 36.1)

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่จดทะเบียน	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
			31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 %	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 %	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บาท
บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ไทย	ทำเหมืองหิน	99.99	99.99	181,924,740	181,924,740

16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ที่ดิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บาท	ที่ดิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บาท
ราคาทุน	22,903,820	22,903,820
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,224,126)	(2,224,126)
ราคาตามบัญชีสุทธิ	20,679,694	20,679,694
มูลค่ายุติธรรม	40,951,000	40,951,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอ้างอิงจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) โดยพิจารณาราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันได้ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในวิธีการประเมินมูลค่านี้คือราคาต่อตารางวา มูลค่ายุติธรรมถูกจัดอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 20.68 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : จำนวน 20.68 ล้านบาท) ที่จำนองไว้กับธนาคารเพื่อประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

บริษัทไม่มีการรับรู้จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	งบการเงินรวม							รวม
	เหมือนหิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564								
ราคาทุน	99,937,670	179,653,114	25,807,888	414,714,888	15,858,809	45,820,932	14,144,207	795,937,508
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(138,247,593)	(17,098,544)	(263,818,196)	(13,026,096)	(33,909,484)	-	(466,099,913)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	(238,149)	-	-	(13,901,707)	(14,139,856)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	99,937,670	41,405,521	8,709,344	150,658,543	2,832,713	11,911,448	242,500	315,697,739
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	99,937,670	41,405,521	8,709,344	150,658,543	2,832,713	11,911,448	242,500	315,697,739
การเพิ่มขึ้น	-	-	10,029,227	12,590,479	741,504	908,169	-	24,269,379
การโอนสินทรัพย์	-	-	-	-	115,600	-	(115,600)	-
การจำหน่าย - ราคาทุน	-	-	-	(2,507,101)	(15,700)	(326,510)	(2,438,775)	(5,288,086)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	2,206,519	15,699	260,075	-	2,482,293
การรับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน	-	-	-	5,575,074	-	3,700,000	-	9,275,074
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	(1,964,259)	-	(1,491,151)	-	(3,455,410)
ค่าเสื่อมราคา	-	(4,352,804)	(1,906,276)	(36,695,630)	(1,534,621)	(5,317,979)	-	(49,807,310)
การด้อยค่า	-	-	-	-	(325,530)	(236,575)	2,311,875	1,749,770
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	99,937,670	37,052,717	16,832,295	129,863,625	1,829,665	9,407,477	-	294,923,449
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564								
ราคาทุน	99,937,670	179,653,114	35,837,115	430,373,340	16,700,213	50,102,591	11,589,832	824,193,875
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(142,600,397)	(19,004,820)	(300,271,566)	(14,545,018)	(40,458,539)	-	(516,880,340)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	(238,149)	(325,530)	(236,575)	(11,589,832)	(12,390,086)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	99,937,670	37,052,717	16,832,295	129,863,625	1,829,665	9,407,477	-	294,923,449

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน บาท	เหมืองหิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร บาท	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ บาท	เครื่องตกแต่ง	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง บาท	รวม บาท
					ติดตั้ง และ อุปกรณ์สำนักงาน บาท			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565								
ราคาทุน	99,937,670	179,653,114	35,837,115	430,373,340	16,700,213	50,102,591	11,589,832	824,193,875
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(142,600,397)	(19,004,820)	(300,271,566)	(14,545,018)	(40,458,539)	-	(516,880,340)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	(238,149)	(325,530)	(236,575)	(11,589,832)	(12,390,086)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	99,937,670	37,052,717	16,832,295	129,863,625	1,829,665	9,407,477	-	294,923,449
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	99,937,670	37,052,717	16,832,295	129,863,625	1,829,665	9,407,477	-	294,923,449
การเพิ่มขึ้น	-	-	881,500	1,693,654	872,569	529,992	53,603,453	57,581,168
การจำหน่าย - ราคาทุน	-	-	-	(11,883)	(1,017,647)	(550,000)	-	(1,579,530)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	7,202	1,007,802	313,425	-	1,328,429
การตัดจำหน่าย - ราคาทุน	-	-	-	(509,682)	(113,000)	(529,992)	-	(1,152,674)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	429,808	112,995	470,280	-	1,013,083
การรับโอนจากสินค้าคงเหลือ	5,944,166	-	-	-	-	-	692,127	6,636,293
การรับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน	-	-	-	9,480,000	-	3,700,000	-	13,180,000
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	(7,159,015)	-	(2,907,288)	-	(10,066,303)
การจัดประเภทรายการใหม่ - ราคาทุน	-	-	10,099,486	(10,299,486)	-	200,000	-	-
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(4,099,708)	4,239,872	-	(140,164)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	-	(4,445,932)	(2,081,724)	(22,642,483)	(1,472,323)	(4,463,850)	-	(35,106,312)
การด้อยค่า	-	-	-	-	4,685	236,575	-	241,260
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	105,881,836	32,606,785	21,631,849	105,091,612	1,224,746	6,266,455	54,295,580	326,998,863
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565								
ราคาทุน	105,881,836	179,653,114	46,818,101	430,725,943	16,442,135	53,452,591	65,885,412	898,859,132
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(147,046,329)	(25,186,252)	(325,396,182)	(14,896,544)	(47,186,136)	-	(559,711,443)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	(238,149)	(320,845)	-	(11,589,832)	(12,148,826)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	105,881,836	32,606,785	21,631,849	105,091,612	1,224,746	6,266,455	54,295,580	326,998,863

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ		ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
				เหมืองหิน	บาท			
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564								
ราคาทุน	58,718,877	157,806,119	6,033,043	279,314,664	11,957,175	42,101,633	2,510,915	558,442,426
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(138,247,593)	(2,177,210)	(186,278,218)	(9,743,664)	(31,665,060)	-	(368,111,745)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	-	-	-	(2,311,875)	(2,311,875)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	58,718,877	19,558,526	3,855,833	93,036,446	2,213,511	10,436,573	199,040	188,018,806
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	58,718,877	19,558,526	3,855,833	93,036,446	2,213,511	10,436,573	199,040	188,018,806
การเพิ่มขึ้น	-	-	-	4,155,001	516,800	306,300	-	4,978,101
การโอนสินทรัพย์	-	-	-	-	72,140	-	(72,140)	-
การจำหน่าย - ราคาทุน	-	-	-	(2,507,101)	(15,700)	(326,510)	(2,438,775)	(5,288,086)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	2,206,519	15,699	260,075	-	2,482,293
การรับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน	-	-	-	5,575,074	-	3,700,000	-	9,275,074
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	(1,964,259)	-	(1,491,151)	-	(3,455,410)
ค่าเสื่อมราคา	-	(4,352,804)	(764,043)	(25,004,544)	(1,030,794)	(4,683,839)	-	(35,836,024)
การด้อยค่า	-	-	-	-	(325,530)	(236,575)	2,311,875	1,749,770
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	58,718,877	15,205,722	3,091,790	75,497,136	1,446,126	7,964,873	-	161,924,524
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564								
ราคาทุน	58,718,877	157,806,119	6,033,043	286,537,638	12,530,415	45,781,423	-	567,407,515
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(142,600,397)	(2,941,253)	(211,040,502)	(10,758,759)	(37,579,975)	-	(404,920,886)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	-	(325,530)	(236,575)	-	(562,105)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	58,718,877	15,205,722	3,091,790	75,497,136	1,446,126	7,964,873	-	161,924,524

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน บาท	เหมืองหิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ อุปกรณ์สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565							
ราคาทุน	58,718,877	157,806,119	6,033,043	286,537,637	12,530,415	45,781,423	567,407,514
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(142,600,397)	(2,941,253)	(211,040,501)	(10,758,759)	(37,579,975)	(404,920,885)
หัก ค่าเผื่อการต่อจ่ายค่าสะสม	-	-	-	-	(325,530)	(236,575)	(562,105)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	58,718,877	15,205,722	3,091,790	75,497,136	1,446,126	7,964,873	161,924,524
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	58,718,877	15,205,722	3,091,790	75,497,136	1,446,126	7,964,873	161,924,524
การเพิ่มขึ้น	-	-	-	824,286	523,786	529,992	1,878,064
การจำหน่าย - ราคาทุน	-	-	-	(13,356,620)	(1,017,647)	(550,000)	(14,924,267)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	10,959,018	1,007,802	313,425	12,280,245
การตัดจำหน่าย - ราคาทุน	-	-	-	(509,682)	(113,000)	(529,992)	(1,152,674)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	429,808	112,995	470,280	1,013,083
การรับโอนจากสินค้ำคงเหลือ	5,944,166	-	-	-	-	-	5,944,166
การรับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน	-	-	-	-	-	3,700,000	3,700,000
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	-	-	(2,907,288)	(2,907,288)
การจัดประเภทรายการใหม่ - ราคาทุน	-	-	394,828	(394,828)	-	-	-
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(394,826)	394,826	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	-	(4,445,932)	(764,043)	(18,082,509)	(1,024,541)	(4,248,191)	(28,565,216)
การต่อจ่าย	-	-	-	-	4,685	236,575	241,260
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	64,663,043	10,759,790	2,327,749	55,761,435	940,206	4,979,674	139,431,897
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565							
ราคาทุน	64,663,043	157,806,119	6,427,871	273,100,793	11,923,554	48,931,423	562,852,803
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(147,046,329)	(4,100,122)	(217,339,358)	(10,662,503)	(43,951,749)	(423,100,061)
หัก ค่าเผื่อการต่อจ่ายค่าสะสม	-	-	-	-	(320,845)	-	(320,845)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	64,663,043	10,759,790	2,327,749	55,761,435	940,206	4,979,674	139,431,897

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบางส่วนจำนวน 13.85 ล้านบาท ไปจดจำนองเป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2564 : จำนวน 17.78 ล้านบาท) และบริษัทย่อยได้นำเครื่องจักรบางส่วนจำนวน 21.11 ล้านบาท ไปจดจำนองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย (พ.ศ. 2564 : ไม่มี) (หมายเหตุ 23)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

18 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

	งบการเงินรวม			
	อาคาร	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	รวม
	สำนักงาน บาท	เครื่องจักร บาท	ยานพาหนะ บาท	รวม บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	20,039,033	32,354,866	13,836,459	66,230,358
การเพิ่มขึ้น	-	3,350,000	571,803	3,921,803
การโอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	-	(3,610,815)	(2,208,849)	(5,819,664)
ค่าเสื่อมราคา	(4,624,392)	(5,430,038)	(3,824,303)	(13,878,733)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	15,414,641	26,664,013	8,375,110	50,453,764
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	15,414,641	26,664,013	8,375,110	50,453,764
การเพิ่มขึ้น	-	9,242,991	-	9,242,991
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สิน ตามสัญญาเช่าใหม่	510,765	-	-	510,765
การโอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	-	(2,320,985)	(792,712)	(3,113,697)
ค่าเสื่อมราคา	(4,047,778)	(2,166,141)	(2,682,233)	(8,896,152)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	11,877,628	31,419,878	4,900,165	48,197,671
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อาคาร	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	รวม
	สำนักงาน บาท	เครื่องจักร บาท	ยานพาหนะ บาท	รวม บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	20,039,033	3,887,278	11,417,604	35,343,915
การเพิ่มขึ้น	-	-	571,803	571,803
การโอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	-	(3,610,815)	(2,208,849)	(5,819,664)
ค่าเสื่อมราคา	(4,624,392)	(276,463)	(3,138,303)	(8,039,158)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	15,414,641	-	6,642,255	22,056,896
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	15,414,641	-	6,642,255	22,056,896
การเพิ่มขึ้น	-	9,242,991	-	9,242,991
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สิน ตามสัญญาเช่าใหม่	510,765	-	-	510,765
การโอนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	-	-	(792,712)	(792,712)
ค่าเสื่อมราคา	(4,047,778)	(80,953)	(2,451,900)	(6,580,631)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	11,877,628	9,162,038	3,397,643	24,437,309

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ไม่ได้รวมรับรู้ในหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ และกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	84,000	84,000	55,200	55,200
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	15,947,018	18,231,654	7,326,984	7,671,526

19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เครื่องหมายการค้า	ค่าสำรวจ	สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	รวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564						
ราคาทุน	12,748,603	5,611,000	107,700	-	2,935,200	21,402,503
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,101,699)	(4,277,011)	(47,675)	-	-	(6,426,385)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	10,646,904	1,333,989	60,025	-	2,935,200	14,976,118
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564						
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี	10,646,904	1,333,989	60,025	-	2,935,200	14,976,118
การเพิ่มขึ้น	2,863,998	393,600	-	-	-	3,257,598
การโอนเข้า (ออก)	2,250,400	395,000	-	-	(2,645,400)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,853,679)	(602,183)	(10,770)	-	-	(2,466,632)
การด้อยค่า	-	-	-	-	(173,880)	(173,880)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี	13,907,623	1,520,406	49,255	-	115,920	15,593,204
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564						
ราคาทุน	17,863,001	6,399,600	107,700	-	289,800	24,660,101
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,955,378)	(4,879,194)	(58,445)	-	-	(8,893,017)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	-	(173,880)	(173,880)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	13,907,623	1,520,406	49,255	-	115,920	15,593,204
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565						
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี	13,907,623	1,520,406	49,255	-	115,920	15,593,204
การเพิ่มขึ้น	-	262,400	-	1,200,000	-	1,462,400
การโอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	(115,920)	(115,920)
ค่าตัดจำหน่าย	(1,816,062)	(621,180)	(10,770)	-	-	(2,448,012)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี	12,091,561	1,161,626	38,485	1,200,000	-	14,491,672
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565						
ราคาทุน	17,863,001	6,662,000	107,700	1,200,000	173,880	26,006,581
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,771,440)	(5,500,374)	(69,215)	-	-	(11,341,029)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	-	(173,880)	(173,880)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี	12,091,561	1,161,626	38,485	1,200,000	-	14,491,672

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ประเภทบัตร	โปรแกรม	เครื่องหมายการค้า	สินทรัพย์ระหว่าง	รวม
		คอมพิวเตอร์		ดำเนินการ	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564					
ราคาทุน	4,215,296	5,371,950	23,100	684,800	10,295,146
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,072,357)	(4,221,338)	(8,411)	-	(5,302,106)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	-	-
ราคาตามบัญชี สุทธิ	3,142,939	1,150,612	14,689	684,800	4,993,040
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี	3,142,939	1,150,612	14,689	684,800	4,993,040
การเพิ่มขึ้น	-	196,800	-	-	196,800
การโอนเข้า (ออก)	-	395,000	-	(395,000)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(355,475)	(509,032)	(2,310)	-	(866,817)
การด้อยค่า	-	-	-	(173,880)	(173,880)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี	2,787,464	1,233,380	12,379	115,920	4,149,143
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ราคาทุน	4,215,296	5,963,750	23,100	289,800	10,491,946
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,427,832)	(4,730,370)	(10,721)	-	(6,168,923)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	(173,880)	(173,880)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	2,787,464	1,233,380	12,379	115,920	4,149,143
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี	2,787,464	1,233,380	12,379	115,920	4,149,143
การเพิ่มขึ้น	-	196,800	-	-	196,800
จัดประเภทไปเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	(115,920)	(115,920)
ค่าตัดจำหน่าย	(355,476)	(472,910)	(2,310)	-	(830,696)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี	2,431,988	957,270	10,069	-	3,399,327
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ราคาทุน	4,215,296	6,160,550	23,100	173,880	10,572,826
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,783,308)	(5,203,280)	(13,031)	-	(6,999,619)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	-	-	(173,880)	(173,880)
ราคาตามบัญชี สุทธิ	2,431,988	957,270	10,069	-	3,399,327

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565****20 ค่าเปิดหน้าเหมืองรอตตัดจ่าย - สุทธิ**

ค่าเปิดหน้าเหมืองรอตตัดจ่าย - สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	14,423,963	16,895,432	14,423,963	16,895,432
การเพิ่มขึ้น	242,364	1,586,226	242,364	1,586,226
จัดประเภทเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	(1,149,837)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(4,509,046)	(4,057,695)	(4,509,046)	(4,057,695)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	10,157,281	14,423,963	9,007,444	14,423,963

21 ค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรอตตัดจ่าย - สุทธิ

ค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรอตตัดจ่าย - สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	2,227,676	2,379,715	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(50,942)	(152,039)	-	-
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	2,176,734	2,227,676	-	-

22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	36,237,084	38,569,128	28,829,676	29,486,984
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(14,985,858)	(17,237,454)	(9,660,600)	(10,905,394)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	21,251,226	21,331,674	19,169,076	18,581,590

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม							รวม
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน บาท	หนี้สินตาม สัญญาเช่า บาท	ค่าเผื่อสินค้า ล้าสมัย บาท	ค่าเผื่อ ผลขาดทุน ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น บาท	การด้อยค่าของ สินทรัพย์ บาท	สินค้าคงเหลือ ระหว่างกัน บาท	ประมาณการ หนี้สินจากการ ฟื้นฟูสภาพ เหมือง บาท	
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี								
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	3,695,039	11,015,754	4,073,519	26,422,102	2,365,596	-	-	47,572,010
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	679,439	(2,698,713)	(1,517,824)	(5,513,099)	47,315	-	-	(9,002,882)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	4,374,478	8,317,041	2,555,695	20,909,003	2,412,911	-	-	38,569,128
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	4,374,478	8,317,041	2,555,695	20,909,003	2,412,911	-	-	38,569,128
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	261,550	(2,266,940)	(305,427)	(224,506)	(47,315)	940,996	353,418	(1,288,224)
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,043,820)	-	-	-	-	-	-	(1,043,820)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	3,592,208	6,050,101	2,250,268	20,684,497	2,365,596	940,996	353,418	36,237,084

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	งบการเงินรวม		
	สินทรัพย์ สิทธิการใช้ บาท	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย บาท	รวม บาท
	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	(12,423,109)	(9,447,838)	(21,870,947)
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	2,769,573	1,863,920	4,633,493
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	(9,653,536)	(7,583,918)	(17,237,454)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	(9,653,536)	(7,583,918)	(17,237,454)
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	1,122,666	1,128,930	2,251,596
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	(8,530,870)	(6,454,988)	(14,985,858)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน บาท	หนี้สินตาม สัญญาเช่า บาท	ค่าเผื่อสินค้า ล้าสมัย บาท	ค่าเผื่อ ผลขาดทุน		รวม บาท
				ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น บาท	การด้อยค่า ของสินทรัพย์ บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	2,912,176	5,834,274	231,514	26,422,102	-	35,400,066
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	563,780	(1,495,510)	484,432	(5,513,099)	47,315	(5,913,082)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	3,475,956	4,338,764	715,946	20,909,003	47,315	29,486,984
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	3,475,956	4,338,764	715,946	20,909,003	47,315	29,486,984
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	125,772	415,703	86,436	(224,506)	(47,315)	356,090
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,013,398)	-	-	-	-	(1,013,398)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	2,588,330	4,754,467	802,382	20,684,497	-	28,829,676

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา	รวม
	สิทธิการใช้	และค่าตัดจำหน่าย	
บาท	บาท	บาท	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	(6,378,174)	(8,399,408)	(14,777,582)
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	2,271,658	1,600,530	3,872,188
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	(4,106,516)	(6,798,878)	(10,905,394)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	(4,106,516)	(6,798,878)	(10,905,394)
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	(239,430)	1,484,224	1,244,794
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	(4,345,946)	(5,314,654)	(9,660,600)

23 เงินกู้ยืม

23.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	1,000,000
	-	1,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปี	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000
เงินกู้ยืมเพิ่ม	11,000,000	-	1,000,000	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืม	(12,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	1,000,000	-	1,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบางส่วนจำนวน 13.85 ล้านบาท ไปจดจำนองเป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2564 : จำนวน 17.78 ล้านบาท) (หมายเหตุ 17)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

23.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
- ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	4,934,241	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
- ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระเกินกว่าหนึ่งปี	6,065,759	-
	11,000,000	-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-
เงินกู้ยืมระหว่างปี	11,000,000	-
ยอดคงเหลือปลายปี	11,000,000	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.43 และเริ่มชำระตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2566 จนถึงปี พ.ศ. 2567 บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ และบริษัทย่อยนำเครื่องจักรบางส่วนจำนวน 21.11 ล้านบาท ไปจดจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับวงเงินกู้ยืม (หมายเหตุ 17)

24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	14,898,653	8,509,494	5,897,435	3,889,234
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35.2)	-	-	15,523,015	16,744,859
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	1,037,568	2,197,650	1,037,568	2,197,650
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	8,240,714	9,900,873	5,046,947	7,455,060
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35.2)	230,692	230,692	230,692	230,692
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,610,419	4,438,279	1,899,203	3,184,055
เงินประกันตามสัญญา	417,600	1,830,645	400,000	900,000
อื่นๆ	26,610	13,403	26,610	11,004
รวม	28,462,256	27,121,036	30,061,470	34,612,554

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

ตารางต่อไปนี้จะแสดงจำนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่ได้โดยรวมอยู่ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาต้นงวด

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
รายได้ที่รับรู้จากยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	1,635,576	1,084,474

25 หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

รายละเอียดการครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	14,325,952	15,566,855	8,729,076	6,946,821
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	18,181,125	23,273,736	17,009,936	16,505,671
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตตามสัญญาเช่า	(2,256,572)	(2,983,385)	(1,966,678)	(2,128,672)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	30,250,505	35,857,206	23,772,334	21,323,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ส่วนที่หมุนเวียน	13,050,348	14,040,715	7,690,063	5,985,501
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	17,200,157	21,816,491	16,082,271	15,338,319
	30,250,505	35,857,206	23,772,334	21,323,820
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	13,050,348	14,040,715	7,690,063	5,985,501
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	17,200,157	21,816,491	16,082,271	15,338,319
	30,250,505	35,857,206	23,772,334	21,323,820

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

26 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	26,855,781	25,264,258	22,363,171	21,349,942
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,796,383	3,446,124	2,239,866	2,826,203
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	501,038	512,866	378,666	424,493
	30,153,202	29,223,248	24,981,703	24,600,638
การวัดมูลค่าใหม่				
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติทางการเงิน	647,245	-	626,530	-
ผลขาดทุน(กำไร)ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	15,398	-	(233,039)	-
(ผลกำไร)ที่เกิดจากประสบการณ์	(5,881,742)	-	(5,460,482)	-
การจ่ายชำระเงินจากโครงการ:				
การจ่ายชำระผลประโยชน์	(184,000)	(2,367,467)	(184,000)	(2,237,467)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	24,750,103	26,855,781	19,730,712	22,363,171

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	1.79 ถึง 2.51	1.44 ถึง 1.61	1.79	1.44
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ)	5.00	5.00	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	0 ถึง 29.00	0 ถึง 31.00	0 ถึง 29.00	0 ถึง 31.00

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้

		งบการเงินรวม				
การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ				
		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ		
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	
		บาท	บาท	บาท	บาท	
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	(1,731,942)	(1,830,499)	1,965,112	2,070,739
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	2,033,489	2,676,770	(1,830,694)	(2,384,293)
อัตราการหมุนเวียน พนักงาน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	(1,807,641)	(1,919,505)	507,934	527,658

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ				
		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ		
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	
		บาท	บาท	บาท	บาท	
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	(1,225,237)	(1,417,374)	1,379,882	1,595,452
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	1,445,454	2,111,333	(1,311,312)	(1,890,934)
อัตราการหมุนเวียน พนักงาน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	(1,269,110)	(1,478,625)	318,225	378,941

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

อย่างไรก็ตามวิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 18 ปี (พ.ศ. 2564 : ระยะเวลา 16 - 17 ปี)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ไม่มีการคิดลดมีดังนี้

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	2,201,640	288,855	13,302,604	134,803,581	150,596,680
รวม	2,201,640	288,855	13,302,604	134,803,581	150,596,680
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	275,283	2,827,997	14,340,668	159,501,617	176,945,565
รวม	275,283	2,827,997	14,340,668	159,501,617	176,945,565
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	2,201,640	147,735	11,609,101	95,871,301	109,829,777
รวม	2,201,640	147,735	11,609,101	95,871,301	109,829,777
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	275,283	2,827,997	14,001,305	124,723,008	141,827,593
รวม	275,283	2,827,997	14,001,305	124,723,008	141,827,593

27 ประมาณการหนี้สินจากการฟื้นฟูสภาพเหมือง

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
ประมาณการหนี้สินจากการฟื้นฟูสภาพเหมือง	1,767,088	1,693,424
รวม	1,767,088	1,693,424

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี้สินในระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	1,693,424	1,622,831
การเพิ่มขึ้น	73,664	70,593
ยอดคงเหลือปลายปี	1,767,088	1,693,424

การฟื้นฟูสภาพเหมือง

บริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องจัดกองทุนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,565,800 บาท ตลอดระยะเวลา 25 ปี ซึ่งบริษัทย่อยได้จัดสรรเงินเข้ากองทุนสำหรับปีที่ 1-3 ไปแล้วจำนวน 4,352,000 บาท และปีที่ 4 จำนวน 125,800 บาท เพื่อใช้สำหรับดำเนินการด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่และบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง (หมายเหตุ 36.3)

28 สำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	18,814,074	18,430,348
จัดสรรระหว่างปี	475,479	383,726
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	19,289,553	18,814,074

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้าของกำไรสุทธิ หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

29 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ค่าเช่า	-	-	13,032,000	13,032,000
รายได้ดอกเบี้ย	644,610	495,836	1,220,806	894,934
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	73,216	-	1,103,070	-
หนี้สูญรับคืน	1,617,591	1,330,106	1,617,591	1,330,106
อื่นๆ	3,742,452	2,651,837	3,356,786	2,222,133
รวม	6,077,869	4,477,779	20,330,253	17,479,173

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	65,478,884	67,962,097	27,127,471	36,240,804
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า	19,966,245	21,045,845	9,775,400	12,256,777
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	90,389,300	89,474,540	67,768,675	68,855,920
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	19,338,667	25,217,819	7,192,379	14,280,286
ค่าจ้างบุคคลภายนอก	22,082,138	10,727,466	17,600,558	8,505,422
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,010,464	70,362,409	40,485,589	48,799,694
ค่าสิทธิและค่าภาคหลวง	13,512,004	14,312,298	4,359,919	5,677,325

31 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	8,782,765	7,789,803	5,735,068	7,393,037
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	8,782,765	7,789,803	5,735,068	7,393,037
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
(เพิ่ม)ลดในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)	1,288,224	9,002,882	(356,090)	5,913,082
เพิ่ม(ลด)ในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)	(2,251,596)	(4,633,493)	(1,244,794)	(3,872,188)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(963,372)	4,369,389	(1,600,884)	2,040,894
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,819,393	12,159,192	4,134,184	9,433,931

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	29,375,321	30,655,277	13,643,762	17,108,459
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 20)	5,875,064	6,131,056	2,728,752	3,421,692
ผลกระทบ:				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(99,012)	(227,992)	(99,012)	(149,396)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	1,008,503	1,026,771	943,339	996,678
การปรับปรุงจากงวดก่อน	1,034,838	-	561,105	-
ปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ไม่มีโอกาสใช้สิทธิ	-	5,247,078	-	5,247,078
อื่นๆ	-	(17,721)	-	(82,121)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,819,393	12,159,192	4,134,184	9,433,931

ภาษีเงินได้ที่(ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2564		
	ก่อนภาษี บาท	ภาษี(ลด) / เพิ่ม บาท	หลังภาษี บาท	ก่อนภาษี บาท	ภาษี(ลด) / เพิ่ม บาท	หลังภาษี บาท
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ	5,219,099	(1,043,820)	4,175,279	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	5,219,099	(1,043,820)	4,175,279	-	-	-
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)	-	(1,043,820)	-	-	-	-
		(1,043,820)			-	

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2564		
	ก่อนภาษี	ภาษี(ลด) / เพิ่ม	หลังภาษี	ก่อนภาษี	ภาษี(ลด) / เพิ่ม	หลังภาษี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ	5,066,991	(1,013,398)	4,053,593	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	5,066,991	(1,013,398)	4,053,593	-	-	-
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		-			-	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)		(1,013,398)			-	
		(1,013,398)			-	

32 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท)	21,555,928	18,496,085	9,509,578	7,674,528
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	24,213,460	24,213,460	24,213,460	24,213,460
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.89	0.76	0.39	0.32

กลุ่มกิจการไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564

33 เงินปันผล

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท สำหรับหุ้นจำนวน 24.21 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24.21 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท สำหรับหุ้นจำนวน 24.21 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12.11 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท สำหรับหุ้นจำนวน 24.21 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24.21 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

34 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2563	กระแสเงินสด	รายการ เปลี่ยนแปลงที่ ไม่ใช่เงินสด	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,000,000	(2,000,000)	-	1,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	48,767,774	(16,497,372)	3,586,804	35,857,206
	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2564	กระแสเงินสด	รายการ เปลี่ยนแปลงที่ ไม่ใช่เงินสด	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,000,000	(1,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	11,000,000	-	11,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	35,857,206	(14,374,958)	8,768,257	30,250,505
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	พ.ศ. 2563	กระแสเงินสด	รายการ เปลี่ยนแปลงที่ ไม่ใช่เงินสด	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,000,000	(2,000,000)	-	1,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	27,883,375	(7,131,358)	571,803	21,323,820
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	พ.ศ. 2564	กระแสเงินสด	รายการ เปลี่ยนแปลงที่ ไม่ใช่เงินสด	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,000,000	(1,000,000)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21,323,820	(6,319,743)	8,768,257	23,772,334

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

35 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมี บริษัท ดราگون วัน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับแรก ซึ่งถือร้อยละ 32.66 ของจำนวนหุ้นของ บริษัท ที่ออกจำหน่าย และมีตัวแทนเป็นคณะกรรมการของ บริษัท นายอิศกูโอะ อะโน ถือหุ้นร้อยละ 32.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายของ บริษัท และเป็นคณะกรรมการของ บริษัท

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ดราگون วัน จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท มาสด้า ซลบุรี จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันในบริษัท
บริษัท มอเตอร์ พลัส จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันในบริษัท
บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันในบริษัท

35.1) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	48,195,893	39,261,098
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	14,838,940	14,614,596
รายได้ดอกเบี้ย				
บริษัทย่อย	-	-	587,473	410,000
ขายสินทรัพย์				
บริษัทย่อย	-	-	3,637,312	-
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป				
บริษัทย่อย	-	-	187,066,265	171,567,570
ค่าบริการและค่าเช่า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,511,060	1,243,150	1,511,060	1,243,150

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

35.2) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	14,361,264	15,226,649
เงินย่ำล่วงหน้า (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	1,149,837	-
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 24)				
บริษัทย่อย	-	-	15,523,015	16,744,859
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 24)				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	230,692	230,692	230,692	230,692
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	85,600	291,040	85,600	291,040

35.3) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญของกลุ่มกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญสามารถจำแนกได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	17,822,996	16,478,166	17,822,996	16,478,166
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,222,565	999,785	1,222,565	999,785
	19,045,561	17,477,951	19,045,561	17,477,951

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

35.4) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนที่ถึงกำหนดรับ				
ชำระภายใน 1 ปี	-	-	6,666,667	10,000,000
ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระ				
เกินกว่า 1 ปี	-	-	52,000,000	10,000,000
รวม	-	-	58,666,667	20,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	20,000,000	20,000,000
เงินกู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	52,000,000	-
เงินกู้ออกคืนระหว่างปี	-	-	(13,333,333)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	58,666,667	20,000,000

บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 ต่อปี โดยจ่ายชำระคืนเดือนละ 1.1 ล้านบาท จำนวน 18 เดือน ซึ่งเริ่มจ่ายคืนงวดแรกในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มแก่บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวน 25 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 ต่อปี โดยจ่ายชำระคืนเดือนละ 1.35 ล้านบาท จำนวน 39 เดือน ซึ่งเริ่มจ่ายคืนงวดแรกในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 54.13 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตตลอดอายุของสัญญาเงินให้กู้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาด

36 ภาวะผูกพัน

36.1 การค้ำประกัน

บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินฝากประจำเพื่อค้ำประกันวงเงินเครดิตสำหรับการใช้บัตรพรีทการ์ดน้ำมันจำนวน 3.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 3.62 ล้านบาท) (หมายเหตุ 14)

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจำเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยการทำเหมืองจำนวน 0.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 0.20 ล้านบาท) (หมายเหตุ 14)

36.2 ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาวะผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	8,693,868	-	-	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	14,750,890	-	3,316,758	-
รวม	23,444,758	-	3,316,758	-

36.3 ภาวะผูกพันตามกฎหมาย

- 1) ตามสัญญาว่าด้วยการทำเหมืองตามประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราวที่บริษัทย่อยให้ไว้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้บริษัทย่อยต้องดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองที่ได้รับอนุญาตและตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประทานบัตรและตามที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมกำหนดไว้ด้วย ซึ่งบริษัทย่อยได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 200,000 บาทมอบให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญานี้
- 2) ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้บริษัทผู้ถือประทานบัตรที่ 21400/15786 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันประทานบัตร 21375/15320 และบริษัทย่อยผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 21128/16246 จะต้องดำเนินการจัดตั้งกองทุน จำนวน 3 กองทุนนับตั้งแต่วันที่ไปรับประทานบัตรโดยรายละเอียดกองทุน มีดังนี้

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อใช้สำหรับดำเนินการด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่และบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง โดยกำหนดจ่ายในอัตรา 34,000 บาท ต่อไร่ ของพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูในแต่ละปี จนกว่าสิทธิและหน้าที่ตามประทานบัตรสิ้นสุด โดยกำหนดให้ในปี 2565 บริษัทต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน 34,000 บาท และบริษัทย่อยต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,565,800 บาท ตลอดระยะเวลา 25 ปี ซึ่งบริษัทย่อยได้จัดสรรเงินเข้ากองทุนสำหรับปีที่ 1 - 3 ไปแล้วจำนวน 4,352,000 บาท และปีที่ 4 จำนวน 125,800 บาท

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร โดยกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยนำเงินเข้ากองทุนจากสัดส่วน 1 บาทต่อเมตริกตันของอัตราในการผลิตปีก่อนหน้ามาคำนวณ กองทุนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 500,000 บาทต่อปี โดยต้องนำเงินเข้าต่อเนื่องจนกว่าสิทธิและหน้าที่ตามประทานบัตรสิ้นสุด

กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเผื่อระวังสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งสนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ประมาณบัตรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยนำเงินเข้ากองทุนจากสัดส่วน 0.5 บาทต่อเมตริกตัน ของอัตราในการผลิตปีก่อนหน้ามาคำนวณ กองทุนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 200,000 บาทต่อปี โดยต้องนำเงินเข้าต่อเนื่องจนกว่าสิทธิและหน้าที่ตามประทานบัตรสิ้นสุดลง

36.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยได้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 1.37 ล้านบาท เนื่องจากการสร้างผลกระทบจากแรงระเบิดที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแก่ที่พักและผู้อยู่อาศัย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตามผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่ายังมีความไม่แน่นอนของภาระผูกพัน จึงยังไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องไว้ในงบการเงิน